
 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  

 

ศนูยข์า่วหาดใหญ ่- ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย ประชุมรว่มกบัเจา้หนา้ทีก่ารยาง

แหง่ประเทศไทยเขตภาคใตต้อนลา่ง พจิารณา 4 โครงการเพือ่ชว่ยเหลอืชาวสวนยาง 

ท ัง้เร ือ่งของราคายางพารา และไมย้างพารา 

 

วนันี ้(6 ก.พ.) ทีห่อ้งประชมุส านักงานสงเคราะหก์ารท าสวนยางเขต 1 สงขลา นายธธีัช สุ

สะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศ ประชมุรว่มกับเจา้หนา้ทีก่ารยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) 

เขตภาคใตต้อนลา่ง เพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกรชาวสวนยาง โดยเฉพาะเรือ่งของราคายางพารา 

รวมทัง้เรือ่งของราคาไมย้างพารา 

โดยทางตัวแทนการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) เขตภาคใตต้อนลา่งได ้เสนอ 4 โครงการให ้

นายธธีัช พจิารณา ประกอบดว้ย โครงการตัง้โรงงานผลติยางรัดของ, รวบรวมน ้ายางสด, บรหิาร

จัดการไมย้างพารา และผลติกรดฟอรม์กิ 3 เปอรเ์ซนต ์โดยใชโ้รงอบรมยางพารารา้ง อัน

เนือ่งมาจากสถานการณ์ความไมส่งบทัง้ 14 โรง ใหเ้กดิประโยชน ์เพือ่หารายไดใ้ห ้กยท. และ

ชว่ยเหลอืเกษตรกรชาวสวนยางทัง้เรือ่งของราคายาง และขายไมย้างพารา 

 

นายธธีชั กลา่ววา่ โครงการที ่กยท.เขตภาคใตต้อนลา่งเสนอท ัง้ 4 โครงการ มคีวาม

เป็นไปไดส้งู ลงทนุนอ้ย ซึง่จะสามารถชว่ยเหลอืเกษตรกรชาวสวนยางพารา ไมใ่ห้

พอ่คา้คนกลางกดราคา และเป็นการหารายไดใ้หแ้ก ่กยท.อกีทางหนึง่ แตต่อ้งศกึษา

ความเสีย่ง และความคุม้ทนุใหล้ะเอยีดทกุโครงการ 
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กยท. ประชุมร่วมเจ้าหน้าทีก่ารยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง พจิารณา 4 ข้อเสนอ 

นายธีธชั สุขสะอาด ผูว้า่การการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประชุมร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีการยางแห่งประเทศ

ไทย เขตภาคใตต้อนล่าง พิจารณา 4 ขอ้เสนอ ประกอบดว้ย โครงการตั้งโรงงานผลิตยางรัดของ , รวบรวม

น ้ายางสด, บริหารจดัการไมย้างพารา และผลิตกรดฟอร์มิก 3% โดยใชโ้รงอบรมยางพาราร้าง เพื่อหารายได้

ให ้กยท. และช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางทั้งเร่ืองของราคายางและขายไมย้าบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กยท.ใตต้อนล่าง ผดุ 4 โครงการ ช่วยชาวสวนยาง ระบุลงทุนนอ้ย-สกดัพอ่คา้กด
ราคา 

 
 

วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2560 เม่ือเวลา 10.00 น. ท่ีหอ้งประชุมส านกังานสงเคราะห์การท าสวนยางเขต 1 สงขลา 
ตวัแทนการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)เขตภาคใตต้อนล่าง เสนอ 4 โครงการ เพ่ือช่วยเหลือชาวสวนยางพารา ท่ีประสบ
ปัญหาราคายางและไมย้างตกต ่า ใหน้ายธีธชั สุสะอาด ผูว้า่การการยางแห่งประเทศไทยพิจารณา มีโครงการตั้งโรงงานผลิต
ยางรัดของ รวบรวมน ้ ายางสด บริหารจดัการไมย้างพาราและผลิตกรอฟอร์มิก 3% โดยใชโ้รงอบรมยางพาราร้าง อนั
เน่ืองมาจากสถานการณ์ความไม่สงบทั้ง 14 โรง ใหเ้กิดประโยชน์ เพ่ือหารายไดใ้ห ้กยท.และช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน
ยางมีประโยชน ์

นายธีธชักล่าววา่โครงการท่ี กยท.เขตภาคใตต้อนล่างเสนอทั้ง 4 โครงการ มีความเป็นไปไดสู้ง ลงทุนนอ้ย เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ไม่ใหพ้อ่คา้คนกลางกดราคา และเป็นการหารายไดใ้หก้บั กยท.อีกทางหน่ึง แต่ตอ้งศึกษาความ
เส่ียงและความคุมทุนใหล้ะเอียดทุกโครงการ 

 

 

http://www.matichon.co.th/news/453585


:: ชีแ้จงสรปุการชว่ยเหลอื ฟ้ืนฟเูยยีวยาผูป้ระสบอทุกภยั คาดวา่จะไดร้บั
เงนิเยยีวยาครวัเรอืนละ 3,000 บาทภายในเดอืนนี ้

นายยคุณุ ฤทธากรณ์ รักษาการผูอ้ านวยการการยางแหง่ประเทศไทย(กยท.) จังหวดั
นครศรธีรรมราช กลา่ววา่ ในสว่นของ กยท. การชว่ยเหลอืพีน่อ้งเกษตรกรชาวสวนยางทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบจากอทุกภัยจะคลา้ยกับกองทนุสงเคราะหก์ารท าสวนยางเดมิ คอืจะดใูนเรือ่งของสวน
ยางเสยีหายอยา่งไร ในกรณีสวนยางเล็กทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการปลกูแทนหรอืสงเคราะหเ์ดมิ  

 

ถา้ตน้ยางเล็กเสยีหายถกูน ้าทว่มตายหมด ก็จะใหเ้งนิทนุรือ้ปลกูใหมช่ว่ยเหลอืบางสว่น โดยจะ
น าเงนิสว่นทีเ่หลอือยูม่ารวมกับที ่กยท.จะชว่ยเหลอืในอนาคต ซึง่จะไมเ่กนิ 16,000 บาทตอ่ไร ่
ในสว่นของสวนทีย่างทีก่รดีแลว้แตต่น้ยางตาย จะใหเ้งนิทนุสงเคราะหป์ลกูใหมไ่รล่ะ 16,000 

บาท  

 

ซึง่ตอ้งขึน้ทะเบยีนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท.แลว้ และเป็นการชว่ยเหลอืทีอ่ยู่
นอกเหนอืจากการชว่ยเหลอืเยยีวยาครัวเรอืนละ 3,000 บาท ในของเกษตรกรเอง ตาม พ.ร.บ.
การยางแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2558 ในมาตรา 49 อนุ 5 วา่ จะตอ้งจัดสวสัดกิารใหก้ับเกษตรกร  

 

ซึง่มขีอ้บังคับและระเบยีบวา่ ในกรณีทีส่วนยางประสบภัยทีไ่ดรั้บความเสยีหายไรล่ะ 20 ตน้ 

ไดรั้บการชว่ยเหลอืรายละไมเ่กนิ 3,000 บาท ซึง่ตา่งจากการชว่ยเหลอืเยยีวยาของเกษตร

จังหวดั ตามมต ิครม. ชว่ยครัวเรอืนละ 3,000 บาท แตข่อง กยท.ชว่ย เป็นราย ๆ ละ ไมเ่กนิ 
3,000 บาท  

 

เชน่ ในครอบครัวหนึง่ม ี3 คน คอืมพีอ่เป็นหัวหนา้ครัวเรอืน มแีม ่และมลีกู ซึง่แตล่ะคนมโีฉนด
ทีด่นิปลกูสวนยางเป็นของตัวเองทัง้สามคน และมกีารขึน้ทะเบยีนกับ กยท. และถกูน ้าทว่มสวน
ยางในครัง้นี ้ก็จะไดรั้บสวสัดกิาร จาก กยท. คนละไมเ่กนิ 3,000 บาท 

 

ซึง่จากการส ารวจมเีกษตรกรไดรั้บผลกระทบ 62,305 ราย (ขอ้มลู ณ วนัที ่22 มกราคม 2560) 

ทัง้นี ้กยท.ตอ้งไดรั้บขอ้มลูจากเกษตรอ าเภอกอ่น เมือ่ขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ กยท.จะสามารถ
จา่ยเงนิใหเ้กษตรกรชาวสวนยางไดไ้มเ่กนิ 15 วนั 

 

 



ท าพชืเชิงซ้อน “ปลูกไผ่ร่วมยาง” ช่วยเพิม่คุณภาพปริมาณน า้ยาง สร้างรายได้งามสองทาง 

คุณขวญัใจ กลบัสุกใส เจ้าของสวนไผ่ขวญัใจ อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง เปิดเผยว่า ได้ลงทุนท าสวนไผ่ มาเป็นปีที ่10 

จ านวน 15 ไร่ ตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึงขณะนี ้ยงัมรีายได้ทีม่ัน่คง มเีสถียรภาพ และมผู้ีสนใจมาซื้อพนัธ์ุไผ่น าไปปลูก ขยายตวั
ไปยงัหลายจงัหวดัในภาคใต้ ได้แก่ จงัหวดัสงขลา จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัตรัง และจงัหวดักระบี่ ส าหรับภาคใต้
แล้ว จงัหวดัพทัลุง ถือว่าเป็นต้นแบบในการปลูกไผ่ 

คุณขวญัใจ กลบัสุกใส กล่าวอีกวา่ ปี 2559 ท่ีผา่นมา ทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีนโยบายใหช้าวสวนยางท า
สวนเชิงซอ้นถา้มีความประสงค ์ท าใหมี้เกษตรกรสวนยางพาราจากหลายจงัหวดัในภาคใต ้เดินทางเขา้มาอบรมดูแลท่ีสวน
ไผข่วญัใจแลว้ 7 รุ่น รุ่นละ 50 คน เพ่ือน าความรู้กลบัไปลงทุนปลูกไผร่่วมยาง โดยปลูกยาง 1 แถว ปลูกไผ ่1 แถว 

“การปลูกไผร่่วมยาง จะท าใหต้น้ยางมีคุณภาพ และท าใหห้นา้ยางเกิดสีชมพ ูใหป้ริมาณน ้ ายางท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงก่อนนั้น
เกษตรกรไดด้ าเนินการปลูกไปก่อนแลว้ จ านวนหลายราย ต่างประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะท่ีจงัหวดักระบ่ี แต่ท่ีสงขลา ยงั
เป็นของใหม่” 

 

 

 

 

 



ชว่ยชาวสวนยางพารา!! เรง่แกปั้ญหาราคาผันผวน พรอ้มสนับสนุนเงนิทนุและ

สวัสดกิาร 

ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย รว่มประชุม หารอืปญัหาราคายางพารา
ผนัผวน กบัเกษตรสวนยางพารา 3 จงัหวดัภาคใตต้อนลา่ง ไดข้อ้สรปุ 3 

แนวทางส าคญั พรอ้มชว่ยเหลอืเงนิทนุ และสวสัดกิาร 

นายธธีัช สสุะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย รว่มหารอืถงึแนวทางแกไ้ขปัญหายางพาราผันผวน 
รว่มกบัตัวแทนเครอืขา่ยเกษตรชาวสวนยาง ศนูยร์วบรวมน ้ายางสด 3 จังหวัด คอื จังหวัดสงขลา // 

จังหวัดสตลู // จังหวัดยะลา และผูป้ระกอบการธรุกจิน ้ายางสด กวา่ 50 คน 

ซึง่ทีผ่า่นมา มกัเกดิปัญหา ชาวสวนยางพารา ไดรั้บเงนิลา่ชา้ จากการขายน ้ายางพาราสด และยงัมี

ปัญหาชาวสวนยางพารา ทีไ่มม่เีอกสารสทิธิใ์นพืน้ทีท่ ากนิ 

โดยหลังการประชมุ นายธธีัช สสุะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย เปิดเผยวา่ ทีป่ระชมุไดม้ี
ขอ้สรปุรว่มกนั 3 แนวทาง คอื 1. อาจใหม้กีารจัดตัง้ตลาดกลางของน ้ายางสด ใหเ้กษตรกรมสีว่นรว่ม ใน
การเขา้เป็นผูผ้ลติน ้ายางเขา้สูต่ลาดกลาง 2. ใหเ้กษตรกรบรหิารจัดการสดัสว่นของการปลกูในที่

เหมาะสมของแตล่ะชว่งเวลา และ 

3. การยางแหง่ประเทศไทย จะเขา้มามสีว่นรว่มในการแปรรปูใหก้บัเกษตร พรอ้มรว่มสง่เสรมิการตลาด 
ในรปูแบบผลติภณัฑท์ีแ่ปรรปู อาท ิรองเทา้ หมอนยางพารา และผลติภณัฑอ์ืน่ๆ พรอ้มชว่ยสนับสนุนเงนิ

ชว่ยเหลอื สนิเชือ่ และสวัสดกิาร ใหก้บัชาวสวนยางพาราดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 องค์กรไทย จับมอื CIRAD ฝร่ังเศส แก้ปัญหาแรงงานกรีดยาง ด้วยสารเร่งน า้ยาง 

 

  

 

 การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ร่วมกบั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และศนูย์ความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศด้านการวจิยัเกษตรกรรมเพ่ือการพฒันา ประเทศฝร่ังเศส ( CIRAD) ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือทาง

วชิาการด้านยางพารา ฉบบัท่ี 3 (Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) มุ่งสร้างนวตักรรมใน

การเพิ่มและยกระดบัคณุภาพผลผลิต พฒันานกัวจิยัด้านยางพารา และผลงานวจิยัท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องให้

สามารถน าไปใช้ได้จริง พร้อมเผยแพร่ในระดบัสากล ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

 นายณกรณ์  ตรรกวริพัท  รองผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย  ด้านอตุสาหกรรมยางและการผลิตยาง  กล่าววา่  

เครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการด้านยางพารา  (Hevea Research Platform in Partnership : 

HRPP) เป็นศนูย์ความร่วมมือทางวชิาการไทย-ฝร่ังเศส  ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีหน่วยงานด้านวจิยัยางพาราทัง้ภาครัฐ  และ

สถาบนัการศกึษาท่ีร่วมมือทางวชิาการกบัรัฐบาลฝร่ังเศส แตเ่น่ืองจากมีการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐท่ีดแูลเร่ืองยางพาราเป็นองค์กร

เดียวโดยการยางแหง่ประเทศไทยภายใต้พระราชบญัญตักิารยางแหง่ประเทศไทย  พ.ศ. 2558 จงึส่งผลให้ต้องด าเนินการลงนาม

ความร่วมมือทางวชิาการด้านยางพาราขึน้ใหม่  เป็นฉบบัท่ี 3 โดยมีเครือข่ายสมาชิก  ประกอบด้วย  การยางแหง่ประเทศไทย  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  และศนูย์ความร่วมมือระหวา่งประเทศด้านการวจิยัเกษตรกรรมเพ่ือการ

พฒันา ประเทศฝร่ังเศส (CIRAD) เพ่ือร่วมกนัพฒันางานวจิยั งานวชิาการด้านยางพาราร่วมกนัตอ่ไป 

ทัง้นี ้วตัถปุระสงค์หลกัในการลงนามความร่วมมือของทัง้ 4 องค์กรนัน้ มีความมุ่งมัน่ด าเนินการพฒันาและผลิตงานวจิยัยางพารา

ทัง้ด้านการผลิตยาง (พนัธุ์ยาง สรีรวทิยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ) เศรษฐกิจ สงัคม และอตุสาหกรรมยางรวมทัง้ การพฒันาบคุลากร

ของสมาชิกด้วยการส่งเสริมให้ท างานวจิยัร่วมกบัการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก   ในขณะเดียวกนั กยท. เป็นหน่วยงานหลกัใน

การดแูลและพฒันายางพาราอย่างครบวงจร รวมถงึการวจิยัและพฒันายางพารา  จงึเล็งเหน็วา่ การด าเนินงานดงักล่าวล้วนมี

ประโยชน์สงูสดุตอ่การพฒันาวงการวชิาการ ตอ่เกษตรกร สงัคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาต ิจะสามารถน าผลงานตา่งๆ ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์สงูสดุตัง้ระดบันโยบายจนถงึภาคปฏิบตัิ 
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หวัข้อข่าว  3 องค์กรไทย จบัมือ CIRAD ฝร่ังเศส แก้ปัญหาแรงงานกรีดยาง 
ด้วยสารเร่งน า้ยาง 



 ด้าน ดร.พิศมยั จนัทมุา นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษ ศนูย์วจิยัยางฉะเชิงเทรา หนึง่ในคณะนกัวจิยัของเครือข่าย

ความร่วมมือทางวชิาการด้านยางพารา HRPP มีผลงานล่าสดุได้การท าวจิยัเร่ือง Agronomy and physiology of 

the latex production กล่าววา่  

 

งานวจิยัชิน้นี ้จดัท าขึน้เพ่ือลดระยะเวลาการกรีดยาง เพิ่มผลผลิตยางพาราในการกรีดให้สงูขึน้และเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของคน

กรีดยาง สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพราะปัจจบุนัในสภาวะที่ขาดแคลนแรงงานกรีดยาง พบวา่ ควรหาแนวทาง

ในการลดความถ่ีการกรีดยางโดยกรีดยาง 1 วนั หยดุ 2 วนั ร่วมกบัการใช้สารเคมีเร่งน า้ยางจะสามารถเพิ่มผลผลิตน า้ยางที่สงูขึน้ 

ซึง่สามารถทดแทนความถ่ีท่ีเคยกรีดยาง 2 วนัหยดุ 1 วนั หรือ 3 วนัหยดุ 1 วนั ท าให้ปริมาณการท างานลดลง   ในขณะเดียวกนั 

การลดความถ่ีในการกรีดยางก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้สงูขึน้ด้วยเช่นกนั เพราะต้นยางจะมีเวลาพกัในการสร้างน า้ยาง 48  – 72 

ชัว่โมง จะเหน็วา่ผลผลิตน า้ยางตอ่ครัง้กรีดจะเพิ่มขึน้ 40 - 50 % ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ รวมทัง้แรงงานการกรีดยางก็จะมีได้

รายได้ในแตล่ะวนัเพิ่มมากขึน้ ช่วยให้ผลผลิตในการกรีดสงูขึน้และเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของคนกรีดยาง เป็นแนวทางที่สามารถ

น ามาเพิ่มผลผลิตยางพาราให้สงูขึน้ได้อีกด้วย 

 ดร.พิศมยั กล่าวเพิ่มเตมิวา่ การกรีดยางโดยลดความถ่ีในการกรีดยาง 1 วนั หยดุ 2 วนั แตจ่ะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้

สารเคมีเร่งน า้ยางเข้ามาแทนท่ี เกษตรกรก็จะได้ผลผลิตเทา่เดมิแตจ่ านวนการท างานน้อยลง ท าให้เกษตรกรสามารถบริหารจดัการ

ฟาร์มของตนเองได้ เกิดความคดิใหม่ เน้นในเร่ืองการพฒันาสู่ ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน ด้วยการสร้าง ความเข้มแข็งจากภายใน 

ขบัเคล่ือนตามแนวคดิ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Thailand 4.0 น าเวลาวา่งไปท าประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น การเลีย้งสตัว์ ปลกูพืช

ชนิดอ่ืนเสริมในสวนยาง จะช่วยในการลดความเส่ียงในการปลกูพืชเชิงเดี่ยวและเป็นการสร้างรายได้ในระยะยาวให้แก่เกษตรกร 

 ด้าน รศ. ดร. พนูพิภพ เกษมทรัพย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ หนึง่ในคณะนกัวจิยัของเครือข่าย

ความร่วมมือทางวชิาการด้านยางพารา HRPP ด าเนินการวจิยัเร่ืองคาร์บอนฟตุพริน้ท์ ยางพาราธรรมชาต ิเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

เผยวา่ ประเทศไทยผลิตยางพารามากท่ีสดุในโลกและยางพาราเป็นยางธรรมชาตซิึง่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม   ขณะนีย้างพาราต้อง

ท าการแข่งขนักบัยางสงัเคราะห์ เม่ือใดท่ียางสงัเคราะห์มีราคาแพงยางพาราก็จะมีราคาแพงตาม แตเ่ม่ือใดก็ตามที่ยางสงัเคราะห์มี

ราคาถกูยางพาราก็จะมีราคาถกูตามไปด้วย ในอนาคตมีความเป็นไปได้ท่ีจะมีเทคโนโลยีอ่ืนเข้ามา ท าให้ความต้องการใช้ปิโตรเลียม

อาจจะไม่มากเทา่ท่ีควร จะส่งผลให้ยางสงัเคราะห์ราคาถกูลง จงึควรเร่งพิจารณาพฒันาความสามารถในการแข่งขนั ซึง่ยางพารา

ของไทยเป็นยางธรรมชาตท่ีิจะต้องให้ทกุคนทัว่โลกเหน็วา่ยางพาราไทยเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม จงึเป็นท่ีมาท่ีท าให้ทาง HRPP 

สนบัสนนุท างานวจิยัด้านคาร์บอนฟตุพริน้ท์ 

 รศ.ดร.พนูพิภพ กล่าวเพิ่มเตมิวา่ แปลงยางพาราสามารถเก็บคาร์บอนได้ไม่น้อยกวา่ 10 ตนัคาร์บอนตอ่ไร่ เม่ือน าไปคณู

กบัพืน้ท่ีปลกูยางในประเทศก็จะเป็นพืน้ท่ีมหาศาลและปริมาณคาร์บอนท่ีตรึงไว้ในต้นยางในแตล่ะปีจะมีปริมาณมาก 

แตอ่ย่างไรก็ตาม จะต้องด าเนินการงานวจิยัตอ่ไปเพ่ือพิสจูน์และสร้างความเช่ือมัน่วา่ต้นยางธรรมชาตสิามารถจะตรึงคาร์บอนไว้ได้

มากมายขนาดไหนและต้นยางพาราเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้ต้นยางพารามีประโยชน์อย่างเดียวไม่ได้ ถ้ายงัมีการตดัไม้ท าลาย

ป่าเพ่ือมาปลกูยาง เพราะเป็นสิ่งท่ีไม่ถกูต้อง  

แตห่ากเป็นพืน้ท่ีท่ีปลกูพืชอ่ืนๆ อยู่แล้ว หนัมาปลกูยางแทนเพ่ือสร้างอาชีพ ควรจะส่งเสริม และให้การสนบัสนนุเพ่ือท่ีจะท าให้

ยางพาราเป็นพืชท่ีมีประโยชน์ตอ่คนไทยตอ่ไปในอนาคต 

 

 

 



 

 

ไม่ใช่ก็ใกล้เคียง...หากจะบอกวา่ราคายางพารา “ขัน้ต้นทาง” และ “ขัน้กลางทาง”  ไม่มีทางพุ่งสงูไปกวา่ท่ีเป็นอยู่มากนกั ราคา

ยางในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมาคือ ค าตอบไม่ใช่ก็ใกล้เคียง...หากจะท าให้ราคายางพาราเพิ่มมลูคา่สงูขึน้ได้ ต้องท ายาง “ขัน้

ปลายทาง” ผลิตภณัฑ์จากยางพาราท่ีผลิตและขายอยู่ในท้องตลาดมาหลายสิบปี โดยเฉพาะล้อยางรถยนต์ คือ ค าตอบน่ีคือข้อมลู

ในเชิงแจ้งที่มองเหน็ถงึความแตกตา่งของหว่งโซอ่ตุสาหกรรมยางพาราแตท่ี่ผ่านมายทุธศาสตร์ยางพาราของประเทศ มุ่งงานส่งเสริม

ขัน้ต้นทางและกลางทาง คือ ปลกูและแปรรูปเบือ้งต้น ซึง่พิสจูน์แล้ววา่ก าลงัจะร่วงลงเหว ฉะนัน้แนวทางการแก้ปัญหาราคายาง คือ 

ต้องปรับ “เข็มทศิ” อตุสาหกรรมยางของไทยไปสู่งานแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ เพ่ือเพิ่มมลูคา่ท่ีส าคญัควรเร่ิมต้นจากกลุ่มเกษตรกรท่ี

มีความพร้อมและศกัยภาพ 

ยาง&ปาล์มออนไลน์ เรามีตวัอย่างการเร่ิมต้นธุรกิจแปรรูปผลิตภณัฑ์ยางพาราของ สหกรณ์กองทนุสวนยางพ่วงพรมคร จ ากดั อ.

เคียนซา จ.สรุาษฎร์ธานี ท่ีผ่านมาสหกรณ์แหง่นีป้ระสบความส าเร็จอย่างสงูในธุรกิจแปรรูปยางขัน้ต้นทางและกลางทาง จนได้ช่ือ

เร่ืองการผลิตยางคณุภาพแตจ่ดุอ่อนท่ีส าคญัซึง่อยู่เหนือการควบคมุก็คือ ตลาด และราคายาง โดยเฉพาะธุรกิจยางแผ่นรมควนัท่ีมี

ต้นทนุสงู แตร่าคากลบัไม่น่ิง หลายครัง้ท าแล้วขาดทนุในทนัทีท่ีรัฐบาลมีโครงการสนบัสนนุสถาบนัเกษตรกรแปรรูปยางพาราเพิ่ม

มลูคา่ เพ่ือแก้ปัญหาราคายาง แกนน าสหกรณ์ไม่รอช้าท่ีจะเข้าร่วมโครงการ เพราะเข้าใจดีวา่ น่ีคืองานท่ีพวกเขาต้องท า หากจะ

น าพาสหกรณ์และสมาชิกยืนหยดัอยู่ในอาชีพนีต้อ่ไป  

นายประพนัธ์  นาคคลิง้  ผู้จดัการสหกรณ์ บอกวา่ ในช่วงที่ราคายางตกต ่า ภาครัฐตา่งมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร 

โดยเฉพาะส่วนราชการระดบัภมูิภาค อย่าง ส านกับริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย จดัสรรงบประมาณเพ่ือ

สนบัสนนุเคร่ืองจกัรแปรรูปยางพารายางคอมปาวด์ และพืน้ปสูนามฟตุซอล จ านวน 24 ล้านบาท ซึง่เป็นงบประมาณให้เปล่าแก่

สหกรณ์ท่ีมีศกัยภาพและความพร้อม และสหกรณ์พ่วงพรมคร มีคณุสมบตัคิรบแตส่หกรณ์ต้องจดัหาเงินทนุสร้างอาคารโรงงาน

ขนาดใหญ่รองรับ สหกรณ์จงึจดัท าโครงการกู้ เงินดอกเบีย้ต ่า จากโครงการของรัฐ ผ่าน ธ.ก.ส. จ านวน 16 ล้านบาท  ปัจจบุนัทัง้ตวั

อาคารและเคร่ืองจกัร พร้อมส าหรับการเดนิเคร่ืองผลิตแล้ว“ตวัโรงงานแปรรูปยางพาราของสหกรณ์ฯ เราแบง่พืน้ท่ีใช้งานของเป็น 3 

ส่วน คือ ส่วนการแปรรูปผลิตภณัฑ์ยาง ส่วนผลิตยางแผ่นรมควนัอดัก้อน และส่วนพืน้ท่ีส านกังานและจอดรถ ท าให้สหกรณ์ของเรา

กลายเป็นผู้ผลิตยางแบบครบวงจรทัง้หมด เร่ิมตัง้แตน่ าน า้ยางสดจากสมาชิกมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควนั จากนัน้น ามาอดัก้อน
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หวัข้อข่าว  สหกรณ์ฯ พ่วงพรมคร แปรรูปพืน้ปสูนามกีฬา ก้าวสู่ธุรกิจยางครบ
วงจร 



เพ่ือส่งออก ส่วนเศษยางพวกยางฟอง ยางคตัติง้ และยางตกเกรด เราจะน ามาผลิตยางคอมปาวด์และขึน้รูปเป็นพืน้สนามกีฬา และ

อิฐตวัหนอนปทูางเท้าจากยางพารา” ผู้จดัการสหกรณ์ให้ข้อมลู 

ผลิตภณัฑ์จากยางพาราตามแผนงานผลิตของสหกรณ์ ประกอบด้วย แผ่นพืน้สนามกีฬา และตวัหนอนปทูางเท้า แตต่วัหลกัก็คือ 

แผ่นพืน้ปสูนามกีฬา ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความต้องการใช้จ านวนมากในโครงการของภาครัฐ สหกรณ์ได้จบัมือร่วมกบั ชมุนมุ

สหกรณ์กองทนุสวนยางสตลู จ ากดั ในการประสานงานเร่ืองส่วนผสมและขัน้ตอนการผลิต เน่ืองจาก ชมุนมุฯ สตลู มีประสบการณ์

ด้านนีม้ากวา่ 2 ปี โดยส่งพนกังานเข้าไปฝึกอบรมถงึโรงงานใน จ.สตลู จ านวน 2 ครัง้ มีเสียงเล่าวา่ หวัใจของการผลิตก็คือ สตูร

และส่วนผสมน่ีแหละ เพราะแม้จะใช้สตูรเดียวกนั สดัส่วนเทา่กนั แตเ่ม่ือผสมออกมาน ามาขึน้รูปผลกลบัไม่เหมือนกนั เน่ืองจากมี

ปัจจยัแปรผนัเร่ืองตวัยางพารา ดงันัน้จงึต้องปรับสตูรท่ีเหมาะสมและลงตวั ในช่วงเร่ิมต้นนีท้างสหกรณ์จงึยงัอยู่ในช่วงของการ

ปรับปรุงสตูรการผลิตและหาสดัส่วนท่ีเหมาะสมที่สดุ “เบือ้งต้นหากการผลิตเข้าท่ีเข้าทาง และได้ตามมาตรฐานแบบเดียวกบั

ชมุนมุฯสตลู เราจะส่งป้อนทัง้หมด เพราะเขามีออเดอร์จนผลิตไม่ทนั เราจงึมีตลาดรองรับเรียบร้อยแล้ว เราจบัมือเป็นเครือข่าย โดย

มีสตลูเป็นแม่ข่ายซึง่เขาได้รับรองมาตรฐาน มอก. เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว สามารถขายโครงการภาครัฐได้” 

ในส่วนของธุรกิจยางอดัก้อน นายประพนัธ์ บอกวา่ สหกรณ์ฯ ได้เป็นสมาชิกชมุนมุสหกรณ์กองทนุสวนยางสรุาษฎร์ธานี ท่ีมีการผลิต

ยางแผ่นรมควนัอดัก้อน และเพิ่งจะผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP เม่ือเร็วๆ นี ้ โดยสหกรณ์ฯ พ่วงพรมคร เป็นแม่ข่ายในการ

รวบรวมยางแผ่นรมควนัจากสหกรณ์สมาชิก ไปอดัก้อนท่ีชมุนมุสหกรณ์ฯ สรุาษฎร์ธานี และส่งป้อน ชมุนมุสหกรณ์ตรัง ในการท า

ตลาด ซึง่มีศกัยภาพในการส่งออกตา่งประเทศ มีตลาดจีน เป็นหลกั  

“ถ้าเราท าสหกรณ์เดียว หรือ จงัหวดัเดียว เราไปไม่รอดแน่นอน เพราะการผลิตมีความซบัซ้อน ท่ีส าคญัเร่ืองตลาด มีความยุ่งยาก 

แตถ้่าเราสร้างเครือข่ายขึน้กบัหลายๆ จงัหวดั เราจะคอ่ยๆ เดนิร่วมกนัได้ เพราะเรามีสหกรณ์ท่ีมีประสบการณ์ เป็นพ่ีเลีย้ง ช่วยเหลือ

ด้านการผลิต มีหน่วยงานราชการ สถาบนัการศกึษาท่ีมาให้ความรู้ ท าให้เรามองเหน็ธุรกิจแปรรูปยางที่มีการเพิ่มมลูคา่ และมีความ

ยัง่ยืนมากขึน้” 

นายวฒุ ิ รักษ์ทอง  ผู้จดัการฝ่ายโรงงาน ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิวา่ นอกจากเคร่ืองจกัรผลิตพืน้ปสูนามกีฬา ซึง่ได้งบประมาณจาก

ยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยแล้ว สหกรณ์ฯ ยงัได้รับผิดชอบเคร่ืองจกัรรูปแบบเดียวกนัอีก 1 ชดุมาด าเนินงาน โดยเป็น

ของสหกรณ์แหง่หนึง่ในสรุาษฎร์ธานี แตเ่น่ืองจากคณะกรรมการไม่สามารถด าเนินการบริหารจดัการได้ เคร่ืองจกัรจงึถกูส่งมาท่ีน่ี 

ท าให้มีเคร่ืองจกัรจ านวน 2 ชดุ รวมก าลงัการผลิตยางคอมปาวด์ 3 ตนั/วนั และพืน้ปสูนามกีฬา 1 ตนั/วนั และได้สัง่ซือ้แม่พิมพ์

เพิ่มอีก 5 ตวั เพ่ือรองรับการผลิต 

“เราเตรียมวางแผนผลิตยางคอมปาวด์ขาย เพราะเรามีสองเคร่ือง สามารถผลิตได้วนัละ 3 ตนั ขึน้รูปวนัละประมาณ 1 ตนั ส่วนท่ี

เหลือเราจะผลิตคอมปาวด์ขาย เราสามารถผลิตได้ทกุสตูร และเพ่ือรองรับหากจะเกิดสหกรณ์เครือข่ายท่ีต้องการแปรรูปยาง เขาจะ

ไม่ต้องลงทนุเคร่ืองจกัรท าคอมปาวด์ ที่ใช้เงินลงทนุสงู ลงทนุแคแ่ม่พิมพ์ 4-5 ตวั ซือ้ยางคอมปาวด์จากเรา แล้วท าตลาดร่วมกนั” 

ผู้จดัการโรงงาน บอกวา่ โครงการจากภาครัฐมีนโยบายจะใช้ผลิตภณัฑ์พืน้ปสูนามกีฬา 45,000 ตนั ปัจจบุนัมีสหกรณ์เครือข่ายท่ี

มีศกัยภาพการผลิต 4 จงัหวดั คือ สตลู ยะลา ปัตตานี และสรุาษฎร์ธานี อิฐตวัหนอน กรมประมง จ.ราชบรีุมีโครงการใช้ปขูอบบอ่

ทัง้จงัหวดั แตก่ารจะขายให้หน่วยงานรัฐได้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. ซึง่สหกรณ์ฯ พ่วงพรมครเตรียมความพร้อมไว้แล้ว 

เพียงแตใ่นช่วงเร่ิมต้นต้องมุ่งผลิตตามมาตรฐานของชมุนมุฯ สตลู  



“ในพืน้ท่ี สรุาษฎร์ธานี เราก็หวงัวา่จะมีโครงการใช้ประโยชน์จากยางพารามากขึน้ ซึง่เราคาดวา่จะมีแน่นอน อยู่ท่ีเราต้องด าเนิน

เร่ืองการผลิตให้ได้มาตรฐาน มอก. ซึง่เป็นมาตรฐานท่ีโครงการของรัฐก าหนด ซึง่จะเป็นแนวทางในการเพิ่มมลูคา่ยาง เม่ือเพิ่มมลูคา่

ได้ เงินก าไรก็จะปันผลไปสู่สมาชิกในท้ายท่ีสดุ” 

ปัจจบุนัสหกรณ์กองทนุสวนยางพ่วงพรมคร มีสมาชิก 334 ราย มีทนุด าเนินงาน 54 ล้านบาท มีธุรกิจหลกั คือ  

1.ธุรกิจ รวบรวมผลผลิตยางแผ่นรมควนั 

2.ธุรกิจสินเช่ือและรับฝาก 

3.ธุรกิจสวสัดกิารร้านค้า 

4.ธุรกิจโรงรมยางแผ่นรมควนั 

5.ธุรกิจใหม่ถอดด้าม คือ แปรรูปผลิตภณัฑ์ยางพารา ซึง่ต้องยอมรับวา่ เป็นธุรกิจท่ีต้องศกึษาเรียนรู้จากเดมิ โดยในช่วงเร่ิมต้นยงั

มองเหน็ความสดใสเน่ืองจากมีโครงการของภาครัฐสนบัสนนุและน าไปใช้เตม็ที่ แตห่ลงัจากนัน้สหกรณ์ต้องด าเนินธุรกิจภายใต้การ

แข่งขนัอย่างจริงจงั แตห่ากมีความมุ่งมัน่ตัง้ใจจริง ความส าเร็จย่อมอยู่ไม่ไกล วนันีเ้ป็นกอหญ้า วนัหน้าเป็นกอไผ่ ถ้าไม่ล้มความ

ตัง้ใจวนัตอ่ไปจะเป็นต้นไทรท่ีแข็งแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 


